

ไม่ว่าทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร

ขอยืนยันหลักการของ ปู่ ย่า ตา ยาย เก่า ๆ

คือ สุ จี ปุ ลิ

ได้แก่ ปัญญา ที่เกิดจากการ พัง คิด ถาม และ ตอบ

รวมทั้งพุทธศึกษามาเป็นหลักในการเรียนรู้

นอกจากนี้ต้องปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน

เพราะเป็นรากฐานสำคัญ

และสร้างทักษะการสังเกตให้มาก

รวมทั้งรู้จักการค้นคว้าอยู่เสมอ

บางคนเรียนมากแต่ไม่สามารถสื่อสารได้

บางคนทำแต่ข้อสอบปรนัยได้แต่คิดไม่เป็น

ซึ่งเด็กในทศวรรษหน้าต้องคิดเองตั้งแต่ต้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23 กันยายน 2542

บรรณาธิการแถลง

วารสารวิชาการฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ และบทความวิจัยทางการศึกษา ข้อมูลเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของสังคม เนื้อหาสาระทั้งหมดส่วนใหญ่มาจากการวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติ ปรับปรุงการทำงานทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ คณะศึกษาศาสตร์ ถือว่าเป็นภาระกิจหลักสำคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานทางด้านวิชาการและการวิจัยทางการศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากล

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พิมพ์เผยแพร่เป็น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษานักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอื่นได้มีโอกาสเผยแพร่บทความและผลงานวิจัย

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าจึงแนะนำหนังสือธรรมะอันเป็นพรอันประเสริฐให้แก่ทุกท่านให้มีความสุขโดยน้อมธรรมให้ผู้อ่านทุกท่านได้ศึกษา ซึ่งเป็นธรรมที่ถูกปิด คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “พุทธวจน”

ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ที่ได้แนะนำหนังสือพุทธวจน ทั้ง 14 เล่มนี้ โดยวารสารฉบับนี้จะได้นำมาเป็นหนังสือแนะนำ นับเป็นการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าอีกช่องทางหนึ่ง

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ และให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้องและทันสมัยตามหลักวิชาการ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดคนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการจัดทำวารสารฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในเนื้อหาสาระของวารสารนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญญอนันตพงษ์)

บรรณาธิการ